



KHOẢNG THI ĐUA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÀI CHÍNH - KINH TẾ - KỸ THUẬT Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm



Sản xuất tại Công ty Tân Đệ.

Ảnh: THÀNH TÂM

Khoảng thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính - kinh tế - kỹ thuật vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Khoảng thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính - kinh tế - kỹ thuật gồm 11 thành viên có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư, tài chính, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp, đầu tư các dự án giao thông, dân dụng - công nghiệp, nông nghiệp và giao thông. 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khoảng đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các nội dung của trung ương, bộ, ngành và của tỉnh về

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

Gần 3.000 doanh nghiệp tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với UBND huyện Vũ Thư vừa triển khai khảo sát gần 300 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn huyện tham gia "chấm điểm" mức độ hài lòng đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là địa phương cuối cùng mà Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI theo kế hoạch UBND tỉnh giao.

Đến nay, gần 3.000 doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã nhận được phiếu khảo sát và đánh giá "chấm điểm" thể hiện mức độ hài lòng đối với 25 số, ban, ngành và UBND 8 huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ

điều hành kinh tế thông qua 69 câu hỏi thuộc 10 chỉ số thành phần của Bộ chỉ số DDCI của tỉnh năm 2022. Theo kế hoạch, ngay sau khi tổ chức khảo sát các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn sẽ thu nhận phiếu, nhập số liệu, phân tích, viết báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả trong tháng 8/2022.

UBND tỉnh chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì triển khai Bộ chỉ số DDCI nghiêm túc với mục tiêu tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và các số, ban, ngành từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư,

doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực. DDCI cũng tạo kênh thông tin rộng rãi, tin cậy và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các số, ban, ngành. Trên cơ sở đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương và các số, ban, ngành trong năm, DDCI để xuất các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) những năm tiếp theo, đồng thời để xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.

KHẮC ĐUẦN

Đợt 52 tổ chức tiêm 74.570 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 5 tuổi trở lên

Từ ngày 6 - 31/8 sẽ tổ chức tiêm 74.570 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 5 tuổi trở lên, trong đó 50.000 liều tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; 24.570 liều cho người từ 12 tuổi trở lên. Mục tiêu của đợt 52 là tiêm phủ liều cơ bản, tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại lần 1 (mũi 3), liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra, Sở Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát theo từng nhóm đối tượng như: nhóm lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; nhóm đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; nhóm người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh lý nền; nhóm công nhân, người lao động;

nhóm dịch vụ vận tải, buôn bán tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, ngân hàng... Các địa phương tổ chức tiêm đồng loạt ở các trung tâm y tế, bệnh viện, trạm y tế và tại nhà đối với một số trường hợp đặc biệt, tiêm trong và ngoài giờ hành chính, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật.

HOANG LANH

Hoàn thành đại hội đoàn thanh niên cấp huyện và tương đương

Đến nay, 18/18 đoàn thanh niên cấp huyện và tương đương thuộc Tỉnh đoàn đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quy trình tổ chức đại hội bảo đảm dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học. Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành và các chức danh chủ chốt được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban chấp hành khóa mới bảo đảm cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, là những người trẻ đại diện cho tiếng nói của thanh niên. Toàn tỉnh có 2.418 đại biểu dự đại hội, đã bầu 292 đồng chí tham gia ban chấp hành đoàn thanh niên cấp huyện và tương đương, có 3 đơn vị tiến hành bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, đã bầu 209 đại biểu chính thức và 34 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tại các phiên đại hội, quá trình tổ chức thực hiện thảo luận, góp ý văn kiện đại hội bảo đảm đúng quy chế làm việc của đại hội; nhiều ý kiến mang tính xây dựng, đóng góp văn kiện của đại hội đoàn các cấp. Công tác tuyên truyền trước, trong



Đoàn Thanh niên xã Thụy Bình (Thái Thụy) thực hiện công trình thanh niên thấp sáng đường quê chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

và sau đại hội được thực hiện đồng bộ, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa được các đơn vị thực hiện sáng tạo, hiệu quả, góp phần tiết kiệm kinh phí, đổi mới, sáng tạo, đem đến không khí tươi mới cho đại hội. Các cấp bộ đoàn đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, có ý nghĩa chào mừng đại hội.

Thành công của đại hội đoàn cấp huyện và tương đương là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, phần đầu hoàn thành trước ngày 15/10/2022.

KUẤN PHƯƠNG

Ngày chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu

Tinh đoàn, Huyện đoàn Kiến Xương vừa tổ chức làm điểm ngày chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu năm 2022 tại xã Vũ Bình (Kiến Xương). Tại chương trình, Tinh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng xây dựng nhà vệ sinh, Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp trao tặng thiết bị vệ sinh, lavabo rửa tay trị giá 7 triệu đồng, Hội đồng Đội tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Huyện đoàn Kiến Xương trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá khoảng 300.000 đồng), sách, góc học tập cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Vũ Bình. Các đại biểu, đoàn viên, thanh niên địa phương và các em học sinh cùng sửa chữa nhà vệ sinh của Trường Tiểu học và THCS Vũ Bình, tập huấn kỹ năng bơi an toàn, phòng, tránh đuối nước, cấm biển cảnh báo nước sâu tại ao, sông.

Ngày chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu là hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, thể hiện vai trò xung kích, chăm lo giáo dục thiếu niên, nhi đồng của các cấp bộ đoàn, kịp thời động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

PHƯƠNG CHI

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Vũ Vân



Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Vũ Vân.

164 hộ nghèo và cận nghèo đã được khám tổng quan các bệnh về phổi, tim mạch, huyết áp; được tư vấn cách chăm sóc, rèn luyện sức khỏe theo thể trạng của từng đối tượng. Ngoài ra được cấp thuốc miễn phí và tặng quà gồm đường và sữa với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí được trích từ "Quỹ nhân đạo" của huyện và các nhà hảo tâm ủng hộ.

Việc khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí giúp các hộ nghèo và cận nghèo xã Vũ Vân được tiếp cận với dịch vụ y tế ngay từ cơ sở góp phần chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

ĐỖ HỒNG ANH

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Thu ngân sách tăng

(Xem trang 2)



Dây chuyền sản xuất sợi của Công ty Cổ phần Damsan (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình).